



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐
ที่ สธ ๐๒๑๗.๐๒/ว ๖๗๘๐ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการจัดส่งผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
และขยายระยะเวลาการจัดส่งผลการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย
๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง

เรียน ผู้อำนวยการกอง / ผู้อำนวยการสำนัก / หัวหน้าสำนัก / ผู้อำนวยการศูนย์ / หัวหน้าศูนย์ / ผู้อำนวยการกลุ่ม /
หัวหน้ากลุ่มในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง

ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข แจ้งแนวทางการประเมิน
องค์กรคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแนวทาง
การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู
ที่เป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ โดยให้จัดส่งผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕
และจัดส่งผลการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา กตัญญู ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนว่า เพื่อให้การขับเคลื่อน
การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความสำเร็จ
ในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอขยายระยะเวลาจัดส่งข้อมูล
การดำเนินการ ดังนี้

๑. ขยายระยะเวลาการจัดส่งผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากเดิม ภายในวันที่
๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เปลี่ยนเป็น ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๒. ขยายระยะเวลาการจัดส่งผลการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย
๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู จากเดิม ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เปลี่ยนเป็น
ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ได้แจ้งให้แต่ละหน่วยงานทราบเบื้องต้น ผ่านทางกลุ่มสนทนา “องค์กรคุณธรรม สป.สธ.”
ในแอปพลิเคชัน “ไลน์” เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๔๓ น. ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

(นายรุ่งเรือง กิจผาติ)

หัวหน้าทีปรึกษาระดับกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข